



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง  
เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง  
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

\*\*\*\*\*

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง ได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมานั้น

บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ในคราวการประชุมสามัญสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ นี้ จึงได้ปิดประกาศสำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ให้ทราบ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

  
( นายสุพล ส่องแจ้ง )

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว

สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว

จำนวนผู้เข้าประชุม ๑๙ คน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุพล ส่องแจ้	ประธานสภา อบต.	สุพล ส่องแจ้	
๒	นายชูวิทย์ สุวรรณศรี	รองประธานสภา อบต.	ชูวิทย์ สุวรรณศรี	
๓	นายนฤเทพ สิงหเสนี	ส.อบต. ม.๑	นฤเทพ สิงหเสนี	
๔	นายเจษฎา อินทร์จำง	ส.อบต. ม.๒	เจษฎา อินทร์จำง	
๕	นางผาง วิเศษนัย	ส.อบต. ม.๓	ผาง วิเศษนัย	
๖	นายบุญเข้ม สุขมานพ	ส.อบต. ม.๓	บุญเข้ม สุขมานพ	
๗	นายบุญเลื่อน คำสุนทร	ส.อบต. ม.๔	บุญเลื่อน คำสุนทร	
๘	นายเสด็จ แพทย์จันรา	ส.อบต. ม.๕	เสด็จ แพทย์จันรา	
๙	นายประสิทธิ์ จันแสง	ส.อบต. ม.๕	ประสิทธิ์ จันแสง	
๑๐	นายทองเลื่อน พรมงษ์	ส.อบต. ม.๖	ทองเลื่อน พรมงษ์	
๑๑	นายกำจัด แพทย์จันลา	ส.อบต. ม.๗	กำจัด แพทย์จันลา	
๑๒	นายสนาม จันทะเขต	ส.อบต. ม. ๘	สนาม จันทะเขต	
๑๓	นายภาคภูมิ ชาญสุข	ส.อบต. ม. ๘	ภาคภูมิ ชาญสุข	
๑๔	นายอัมพร สีดาห้าว	ส.อบต. ม.๙	อัมพร สีดาห้าว	
๑๕	นายจิรศักดิ์ โพธิ์ทรัพย์	ส.อบต. ม.๙	จิรศักดิ์ โพธิ์ทรัพย์	
๑๖	นายสมศักดิ์ อ่อนไกล	ส.อบต. ม. ๑๐	สมศักดิ์ อ่อนไกล	
๑๗	นายพุดม พัวสอน	ส.อบต. ม. ๑๑	พุดม พัวสอน	
๑๘	นายไพศาล บุตรสีลี	ส.อบต. ม.๑๒	ไพศาล บุตรสีลี	
๑๙	นายอนันต์ หนูมอ	ส.อบต. ม. ๑๒	นายอนันต์ หนูมอ	
	นางสาววรินทร์ นามพิกุล	เลขานุการสภา อบต.	วรินทร์ นามพิกุล	

จำนวนผู้ไม่เข้าประชุม ๒ คน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายวสันต์ ภูริศรี	ส.อบต. ม.๖	วสันต์ ภูริศรี	ขาดประชุม
๒	นายวิชัย ประดิษฐ์ด้วง	ส.อบต. ม.๗	วิชัย ประดิษฐ์ด้วง	ขาดประชุม

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)

เลขานุการสภา อบต.นาแก้ว / ปลัด อบต.


ได้นำมาจากการรวบรวมข้อมูลและสภาพปัญหาจากแผนชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งได้มีการจัดประชุมประชาคมตำบลเพื่อทบทวนและจัดทำแผนพัฒนา ๕ ปี เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นได้ได้รวบรวมข้อมูลและทำการทบทวนวิเคราะห์แผนพัฒนา ท้องถิ่น ๔ ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ) เพื่อให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถ บูรณาการ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพื้นที่ต่อไป โดยได้ ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ และเสนอคณะกรรมการ พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้างได้ให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา เพื่อให้การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไป ด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง ผู้บริหารท้องถิ่น จึงได้ขอให้สภาองค์การบริหาร ส่วน ตำบลนาแกว้างได้พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารร่างแผนพัฒนา ฯ ที่ได้ มอบให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้พิจารณาแล้ว รายละเอียดขอ มอบหมายให้ นางสาวสำราญ ครอบรู้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

นางสาวสำราญ ครอบรู้ - ชี้แจงรายละเอียด สรุปความว่า “ เรียนท่านประธานและท่านสมาชิกทุกท่าน นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนชำนาญการ ตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) ที่ได้เสนอท่านสมาชิก ฯ ได้พิจารณาล่วงหน้าแล้ว ในร่างแผนพัฒนาส่วนที่ ๑ จะเป็นเนื้อหาสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานภายในเขต อบต.นาแกว้าง ส่วนที่ ๒ เป็นเนื้อหายุทธศาสตร์ของ อบต. ซึ่งจะทำการวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ อบต. ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๑ แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี และยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี ส่วนที่ ๓ จะเป็นเนื้อหาการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ โดยแยกเป็น ๗ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ มี ๒ แผนงาน คือ แผนงานบริหารทั่วไป จำนวน ๑๒ โครงการ แผนงานการเกษตร จำนวน ๑ โครงการ
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มี ๒ แผนงาน คือ แผนงาน การศึกษา จำนวน ๑๙ โครงการ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ จำนวน ๑๐ โครงการ

/๓.ยุทธศาสตร์...

สำเนาถูกต้อง

  
( นางสาววรินทร์ นามพิกุล )  
เลขานุการสภา อบต.นาแกว้าง

นางสาววรินทร์ นามพิกุล - ชี้แจงการอภิปราย ในตำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาฯ  
เลขานุการสภาฯ

สรุปความว่า “เรียนท่านประธานและท่านสมาชิกทุกท่าน ตามที่ท่านสมศักดิ์ฯ ได้  
อภิปรายนั้น ขอชี้แจง ดังนี้ ในการประชุมของคณะกรรมการพัฒนาแผนฯ เมื่อวันที่  
๗ มิถุนายน ที่ผ่านมา ได้มีการนำโครงการขุดลอก /ปรับปรุง ลำห้วยหลวง บ้าน  
โนนสวรรค์หมู่ที่ ๑๐ และโครงการเรียงหินป้องกันการกัดเซาะตลิ่งไว้ใน  
แผนพัฒนา ๕ ปี แล้ว ซึ่งในเอกสารร่างแผนพัฒนาที่ผ่านการประชุมของ  
คณะกรรมการพัฒนาฯแล้วนั้น ทางนักวิเคราะห์ต้องนำมาปรับปรุงเพิ่มเติมตาม  
ความเห็นที่ประชุมคณะกรรมการก่อนจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มใหม่อีกครั้งเพื่อเสนอ  
สมาชิกสภาฯพิจารณาต่อ แต่ในขั้นตอนจัดทำรูปเล่มและการพิมพ์ปรับปรุงเพิ่มเติม  
แผนพัฒนานี้ อาจมีการพิมพ์ตกหล่นไปในบางโครงการ ดังเช่นที่ท่านสมศักดิ์  
ได้ อภิปรายไว้ และเพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนานี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมบูรณ์  
ครบถ้วน สำหรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ  
ประชาชนในพื้นที่ จะให้นักวิเคราะห์ฯ ได้นำ ๒ โครงการนี้มาเพิ่มเติมบรรจุไว้ใน  
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาต่อไป”

ประธาน - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม  
( ไม่มีการอภิปราย เพิ่มเติม ) นับองค์ประชุมได้ ๑๘ เสียง นายอนันต์ หนูมอ  
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๒ ไม่อยู่ในที่ประชุม

ประธาน - ถ้าสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้บรรจุเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี โครงการ  
ปรับปรุง /ขุดลอกลำห้วยหลวง และโครงการเรียงหินป้องกันการกัดเซาะลำห้วย ตามที่  
ท่านสมศักดิ์ อ่อนไถล สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐ ได้ อภิปรายแปรญัตติไว้ ขอมติยกมือ

มติที่ประชุม - เห็นชอบบรรจุเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี โครงการปรับปรุง / ขุดลอกลำห้วย  
หลวง และโครงการเรียงหินป้องกันการกัดเซาะลำห้วย ฯ ๑๖ เสียง

ประธาน - ถ้าสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบบรรจุเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี โครงการ  
ปรับปรุง/ขุดลอกลำห้วยหลวง และโครงการเรียงหินป้องกันการกัดเซาะลำห้วย ฯ  
ตามที่ท่านสมศักดิ์ อ่อนไถล สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐ ได้เสนอ ขอมติยกมือ

มติที่ประชุม - ไม่เห็นชอบ ศูนย์ เสียง  
งดออกเสียง ๒ เสียง ( ประธานและรองประธานสภา ฯ )

ประธาน - สรุปมติที่ประชุมเห็นชอบบรรจุเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี โครงการปรับปรุง/  
ขุดลอกลำห้วยหลวง และโครงการเรียงหินป้องกันการกัดเซาะลำห้วย ฯ

### วาระที่ ๓

ประธาน - ในวาระที่ ๓ การลงมติ จะไม่มีการอภิปราย และขอมติที่ประชุม

สำเนาถูกต้อง

/( นับองค์...

( นางสาววรินทร์ นามพิกุล )  
เลขานุการสภา อบต.นาคว่าง

- นางสาวสำราญ รอบรู้ - ชี้แจงรายละเอียด สรุปความว่า “เรียนท่านประธานและท่านสมาชิกทุกท่าน  
นักวิเคราะห์นโยบาย  
และแผนชำนาญการ  
ได้พิจารณาแล้ว ในร่างแผนพัฒนาส่วนที่ ๑ จะเป็นเนื้อหาสภาพทั่วไปและ  
ข้อมูลพื้นฐานภายในเขต อบต.นากว้าง ส่วนที่ ๒ เป็นเนื้อหายุทธศาสตร์ของ อบต.  
ซึ่งจะทำการวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ อบต. ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับแผน  
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
แห่งชาติฉบับที่ ๑๒ ( พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ) แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ตอนบน ๑ แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี และยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี โดยในร่าง  
แผนพัฒนาแหล่งน้ำที่นำเสนอที่ประชุมนี้ จะมีบัญชีสรุปโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ  
๕ ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ ) ซึ่งแบ่งเป็น ๓ ประเภทโครงการ คือ ๑. โครงการ  
ขุดลอก ๒. โครงการก่อสร้าง / ซ่อมแซม / ปรับปรุงฝายน้ำล้น ๓. โครงการ  
ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส ซึ่งจะมีการระบุจำนวนโครงการและงบประมาณที่คาดว่าจะ  
จะดำเนินการในแต่ละปีไว้ โดยแผนพัฒนาแหล่งน้ำ ๕ ปี นี้ ปรากฏในยุทธศาสตร์  
ที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ แผนแม่บทภายใต้  
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนที่ ๑๙ การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ และแผนพัฒนาองค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขปโภค แผนงานเคหะ  
ชุมชน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารร่างแผนที่เสนอต่อที่ประชุมแล้ว”
- ประธาน - ตามที่ได้รับฟังการแถลงการร่างแผนพัฒนาแหล่งน้ำ ๕ ปี และการชี้แจง  
รายละเอียดของร่างแผนพัฒนาแล้ว ต่อไปขอให้สมาชิกทุกท่านได้อภิปราย  
สอบถามในเรื่องหรือประเด็นที่สงสัยได้
- ไม่มีการอภิปราย
- วาระที่ ๒
- ประธาน - ในวาระที่ ๒ ให้สมาชิกสภาเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  
( ไม่มีการอภิปราย )
- วาระที่ ๓
- ประธาน - ในวาระที่ ๒ ซึ่งไม่มีการอภิปรายของสมาชิก ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๓  
การลงมติ จะไม่มีการอภิปราย และขอถามมติที่ประชุม ( นับองค์ประชุมได้ ๑๘  
เสียง ) นายเสด็จ แพทย์จันรา สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕ ไม่อยู่ในที่ประชุม
- ประธาน - ถ้าสมาชิกท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาแหล่งน้ำ ๕ ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ )  
ตามที่นายก อบต. ได้เสนอ ขอมติยกมือ
- มติที่ประชุม - เห็นชอบ ๑๖ เสียง

/ประธาน....

สำเนาถูกต้อง



( นางสาววรินทร์ นามพิกุล )  
เลขานุการสภา อบต.นากว้าง

แห่งชาติฉบับที่๑๒ ( พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ตอนบน ๑ แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี และยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี โดยในร่าง  
แผนพัฒนาแหล่งน้ำที่นำเสนอที่ประชุมนี้ จะมีบัญชีสรุปโครงการพัฒนาถนน ๕ ปี  
( พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ ) ปรากฏในยุทธศาสตร์ ที่๑ การพัฒนาศักยภาพการค้ำ  
การลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็น  
สากล และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด ที่ ๔  
ด้านการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประเด็นยุทธศาสตร์  
ด้านการสาธารณูปโภค แผนงานเคหะ ชุมชน โดยโครงการก่อสร้างถนน/ปรับปรุง /  
ซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ ตามที่ปรากฏในแผนพัฒนาถนน ๕ ปีนี้ จะเป็นโครงการ  
ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี ซึ่งได้รับความเห็นชอบในระเบียบวาระก่อน  
หน้านี้แล้ว โดยมีรายละเอียดโครงการปรากฏตามเอกสารร่างแผนที่เสนอต่อที่  
ประชุมนี้”

ประธาน

- ตามที่ได้รับฟังการแถลงการร่างแผนพัฒนาถนน ๕ ปี และการชี้แจงรายละเอียด  
ของร่างแผนพัฒนาแล้ว ต่อไปขอให้สมาชิกทุกท่านได้อภิปราย สอบถามในเรื่อง  
หรือประเด็นที่สงสัยได้
- ไม่มีการอภิปราย

#### วาระที่ ๒

ประธาน

- ในวาระที่ ๒ ให้สมาชิกสภาเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  
( ไม่มีการอภิปราย )

#### วาระที่ ๓

ประธาน

- ในวาระที่ ๒ ซึ่งไม่มีการอภิปรายของสมาชิก ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๓  
การลงมติ จะไม่มีการอภิปราย และขอลงมติที่ประชุม ( นับองค์ประชุมได้ ๑๙  
เสียง )

ประธาน

- ถ้าสมาชิกท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาถนน ๕ ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ )  
ตามที่นายก อบต. ได้เสนอ ขอมติยกมือ

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ ๑๗ เสียง

ประธาน

- ถ้าสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบร่างแผนพัฒนาถนน ๕ ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ )  
ตามที่นายก อบต. ได้เสนอ ขอมติยกมือ

มติที่ประชุม


- ไม่เห็นชอบ ศูนย์ เสียง  
งดออกเสียง ๒ เสียง ( ประธานและรองประธานสภา ฯ )

ประธาน

- สรุปมติที่ประชุมร่างแผนพัฒนาถนน ๕ ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ )

สำเนาถูกต้อง

/ระเบียบวาระที่ ๔ ...

  
( นางสาววรินทร์ นามพิกุล )  
เลขานุการสภา อบต.นาแกว้าง

และให้ประสานมากองช่าง ภายใน วันพุธ ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ นี้ด้วย เพื่อ  
กองช่างจะได้จัดเตรียมทำการสำรวจและประมาณการค่าใช้จ่าย สำหรับตั้งใน  
ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓”

นายบุญเลื่อน คำสุนทร - เสนอเรื่องอื่นๆ สรุปความว่า “ ผากท่านประธานถึงท่านนายก อบต. ขอความ  
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔ อนุเคราะห์ลูกจ้างซ่อมแซมถนนเส้นบ้านผกไปสตรงค์คาร์แคร์บ้านนากว้าง และ  
ขอให้ติดตั้งกระจกโค้งนูน บริเวณแยกบ้านผก มีประมาณ ๔ จุด ซึ่งเป็นจุดที่เสี่ยง  
เกิดอุบัติเหตุ”

นายยุทธนา กองศิลา - เสนอเรื่องอื่นๆ สรุปความว่า “ เรียนท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ปัญหาที่  
นายก อบต.นากว้าง แจ้งเรื่องถนนลูกรังคงต้องรอให้หมดฤดูฝนก่อน และเรื่องการติดตั้งกระจกโค้งนูน  
คงเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จะดำเนินการติดตั้งให้ และขอแจ้งท่านสมาชิก  
หมู่ที่ ๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางดงผักหนามไปหนองแปนได้ทำ  
สัญญาแล้ว จึงขอให้ท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับทราบการก่อสร้างถนน  
คสล. ซึ่งจะทำให้การสัญจรไปมาของชาวบ้านไม่ได้รับความสะดวกในระหว่างการ  
ก่อสร้าง ส่วนโครงการซ่อมสร้างถนนสายโนนสมบูรณ์ - นากว้าง ซึ่งได้แจ้ง  
ประสานขอรับงบประมาณ ในปี ๒๕๖๒ จาก อบจ. แล้ว แต่ขณะนี้ อบจ.แจ้งว่ายัง  
โครงการซ่อมสร้างถนนเส้นหน้ามัจฉา อบจ.ก็ต้องทำการแก้ไขแบบก่อสร้างและ  
โอนงบประมาณใหม่ให้เพียงพอในการก่อสร้างอีก ดังนั้นโครงการซ่อมสร้างถนน  
สาย นากว้างไปโนนสมบูรณ์ จึงยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพราะรอ  
งบประมาณ และในวันที่ ๒๖ มิถุนายน นี้ อบจ. จัดทำโครงการปล่อยปลา ที่  
บริเวณเชิงบ่อและจะแจกจ่ายพันธ์ปลาให้กับประชาชนของแต่ละหมู่บ้านด้วย  
ส่วนกำหนดการที่ชัดเจนหากได้รับการประสานจาก อบจ. แล้วจะแจ้งสมาชิกทราบ  
อีกครั้ง และ เรื่องการเลือกตั้ง อบต. ตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะเลือกตั้งวันที่  
เท่าใด ซึ่งต่างก็คาดว่าจะมีการเลือกตั้ง อบจ. กทม. และเมืองพัทยา ประมาณ  
ปลายปี ๒๕๖๒ แล้วค่อยมาเลือกตั้งเทศบาล และ อบต. ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
แต่ทั้งนี้ก็ยังไม่แน่นอน และเรื่องสุดท้ายคือการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ  
ประชาชนมีมากมาย แต่ อบต.มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ โดยส่วนงบประมาณของ  
อบต.ก็ใช้ในการแก้ไขปัญหาที่ไม่เกินศักยภาพ ส่วนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ  
ประปา ก่อสร้าง หรือซ่อมบำรุงถนน ที่เกินศักยภาพของ อบต. ก็ใช้การประสาน  
ของงบประมาณจากส่วนกลาง หรือจาก อบจ. ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  
ของชาวบ้าน ซึ่งการขอรับต้องดูนโยบายการจัดสรรของรัฐบาลด้วย”

ประธาน

- ไม่มีการเสนอเรื่องอื่นอีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๕ น.

สำเนาถูกต้อง

/( ลงชื่อ ) ....

  
( นางสาววรินทร์ นามพิกุล )  
เลขานุการสภา อบต.นากว้าง